



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

ที่ นม ๑๐๓๓.๐๐๑/๓๔๒

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบผ่านเว็บไซต์

เรียน สาธารณสุขอำเภอโนนสูง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ๙๒) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และกำหนดให้ MOIT๑๒ หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ได้กำกับติดตามและจัดทำรายงานสรุปผลการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ พร้อมขออนุญาตนำรายงานดังกล่าวประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต

(นายเอกชัย ชำนาญกลาง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ / อนุญาต

(นายสมชาย ภูมิรัชธรรม)
สาธารณสุขอำเภอโนนสูง

แบบรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

ประจำเดือน.เมษายน - สิงหาคม 2566			สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง		
มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประเภทของ การรับสินบน	ควบคุม/กำกับ/ ติดตาม	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
1.1 มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการให้หรือรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด	บุคลากรในสังกัด สสอ.โนนสูง	เงินหรือสิ่งของมีค่าหรือ ของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใด	ไม่พบ	มีการปฏิบัติตามประกาศ เรื่องมาตรการป้องกัน การรับสินบน ลว.25 ธค.65 อย่างถูกต้อง	
1.2 มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรในสังกัด สสอ.โนนสูง	เงินหรือสิ่งของมีค่าหรือ ของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใด	ไม่พบ	มีการปฏิบัติตามประกาศ เรื่องมาตรการป้องกัน การรับสินบน ลว.25 ธค.65 อย่างถูกต้อง	
1.3 มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดการด้านยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยา	บุคลากรในสังกัด สสอ.โนนสูง	เงินหรือสิ่งของมีค่าหรือ ของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใด	ไม่พบ	มีการปฏิบัติตามประกาศ เรื่องมาตรการป้องกัน การรับสินบน ลว.25 ธค.65 อย่างถูกต้อง	
1.4 มาตรการป้องกันการรับสินบน ในประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค	บุคลากรในสังกัด สสอ.โนนสูง	เงินหรือสิ่งของมีค่าหรือ ของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใด	ไม่พบ	มีการปฏิบัติตามประกาศ เรื่องมาตรการป้องกัน การรับสินบน ลว.25 ธค.65 อย่างถูกต้อง	
1.5 มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	บุคลากรในสังกัด สสอ.โนนสูง	เงินหรือสิ่งของมีค่าหรือ ของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใด	ไม่พบ	มีการปฏิบัติตามประกาศ เรื่องมาตรการป้องกัน การรับสินบน ลว.25 ธค.65 อย่างถูกต้อง	
หมายเหตุ 1) ไม่มีการรับสินบนในรอบเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566					
2) ไม่มีการรับสินบนในรอบเดือน เมษายน 2566 - สิงหาคม 2566					